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14 นางแซงซีเยาะ วาโซะ ผอ.รพ.สต.ปล่องหอย 
15 นางสาวชยาดา ประดิษฐกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายอภิศักดิ์  บินอะฮ์มัด   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรง
พยาบากะพ้อ ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 

- มีงบประกันสังคมในการซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ในการคัดกรองโรควัณโรคตอนนี้กำลังหา
ข้อมูลในการจัดซื้อ มีขาตั้งน้ำหนักประมาณ 30 กิโลกรัมต้องหาสถานที่ตั้งเครื่อง แจ้งให้ทราบ หลังจากนี้ทุกพ้ืนที่
ต้องหาเป้าหมายว่ามีจำนวนเท่าไร พ้ืนที่เสี่ยงน่าจะดู เครื่องน่าจะมาปีหน้าแต่จะได้เมื่อไรไม่แน่ใจ 

- เรื่องงบประมาณ ให้มีคุยงบค่าเสื่อมใน คปสอ. ในการเสนอรายการจัดซื้อครุภัณฑท์ี่จำเป็นต้องใช้
ใน รพ.สต.ในการให้บริการประชาชน ทางสำนักงานสาธารณสุขกำหนดส่งวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 และวันที่ 
25 พฤศจิกายน 2567  เข้าท่ีประชุมกสป.ต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
                 1.2 เรื่องท่ีรองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  นายมะยากี  สะมาแอ   สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
- เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2567 มีการประชุม 1000 วัน โดยมีรองผู้ว่าราชการเป็นประธาน

ในการประชุม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ตําบลมหัศจรรย์ 1000 วัน plus สู่ 2500 วัน ท่านผู้ว่าราชการลง
พื้นที่เองจะมีการติดตามกระบวนการทำงาน ตามผลลัพธ์ ส่วนคนที่ต้องนำเสนอต้องเป็นปลัดองค์การบริหารสว่น
ตำบล สิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข คือ การรวบร่วมข้อมูล สามารถตอบได้ว่าเด็กมีจำนวนกี่คน  อ้วนกี่คน      
ที่มีปัญหากี่คน ได้เห็นว่าทำอย่างไร เกิดจากอะไร เราเตรียมข้อมูลให้กับเขา แต่ไม่แนใจว่าทางจังหวัดจะมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะติดกับวันลอบกระทงฝาก ให้ รพ.สต.ประชุม 2 เดือน/ครั้ง เราต้องประชุมก่อนที่เขาจะ
มาทำอย่างไรก็ได้ให้เด็กมีผลประโยชน์ ฝากประชาสัมพันธ์  และทางจังหวัดจะมีการซุ่มว่าประชาชนรับรู้หรือไม่
โครงการ  ตําบล มหัศจรรย์ 1000 วัน plus สู่ 2500 การกำกับติดตาม การดำเนินงานหรือการติดตาม การ
ดำเนิน จะต้องนำข้อมูลเข้าที่ประชุมที่เพ่ือให้รับทราบ ประชุมใหญ่เดือนกุมภาพัธน์ 2568 ประชุมต่อที่ นาอำเภอ
เป็นหน้าโต๊ะแบบรายงอาจมีติกตามทุกคนได้ผล ในอำเภอ กะพ้อปละ รพ.สต.ทุกตำบลต้องดำเนินการ 

- เรื ่อง อสม. ตอนนี้มีปัญหาแอป การใช้โปรแกรม NCD จะมีการสอนประธาน อสม. ประจำ
หมู่บ้าน โดยการจะลงพ้ืนที่ หากที่ไหนมีการประชุมให้แจ้งวันที่เพ่ือจะลงทำการสอนให้กับ อสม.ใช้เวลาในการสอน
ประมาณ  15 นาที   

 
นายอภิศักดิ์  บินอะฮ์มัด   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลกะพ้อ ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
ในส่วนของ ตําบลมหัศจรรย์ 1000 วัน plus สู่ 2500 หน้าที่ของเราเป็นการคืนข้อมูลให้เขา

ของเรามีอะไรบ้าง คืนข้อมูลให้กับพ้ืนที่ เรื่องของ อสม. เวลาสั่งการ เช่น การคัดกรอง ผู้สูงอายุ บ้างครั้งความรู้
ของ อสม. บางคนยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ ยังไม่พร้อมที่จะใช้อุปกรณ์ หรือแนวทางต่าง ๆ  
                                                                
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 



                 1.3 เรื่องท่ีประธานสาธารณสุขส่วนหน้าอำเภอกะพ้อ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
มติที่ประชุม  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันอังคาร ที ่24 กันยายน พ.ศ. 2567 
  ตามที่คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ ได้ประชุมประจำเดือนกันยายน      
ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันอังคาร ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2567 ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณารายงานการประชุม
ดังกล่าว เพื่อการรับรองรายงานการประชุม 

 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันอังคาร ที ่24 กันยายน พ.ศ. 2567 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันอังคาร ที่ 24 กันยายน 
พ.ศ. 2567  ตามที่คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ ได้ประชุมประจำเดือนกันยายน         
ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันอังคาร ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2567 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณารายงานการประชุม
ดังกล่าวเพ่ือการติดตามรายงานการประชุมต่อไป 

3.1  สถานการณ์โรคที่สำคญั 

มติที่ประชุม  ไม่มี 

3.2 สำรวจเครื่องพ่นยุงลาย  
นายนิดอล  ยูแม  วิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ได้แจง้ท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
 

 
 
จะมีแบบขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรฐานการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 



 
  

 



 

นางสัลมา ชูอ่อน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
   เรื่องการพ่นยุงลายขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเรื่องใหม่ เราต้องมีการปรับคำสั่งของเรา

ให้มีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้ามีมีบทบาทในคำสั่ง เพราะหนังสื่อเป็นลายลักษ์อักษรที่ชัดเจน ใน
ส่วนของการส่งหนังสือช่องทางที่รวดเร็ว คือ ไลน์ สามารถส่งได้ 2 ช่องทาง ทางไลน์และหนังสือ ส่วนหนังสือให้ 2 
ช่องทาง ให้ รพ.สต.และ อบต. 

มติที่ประชุม  ให้ส่งหนังสื่อแจ้งผู้ป่วย 2 ทาง 1.ให้ รพ.สต.และ อบต. รับทราบ 

                    3.3 การก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ  

นายมะยากี  สะมาแอ   สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
การของชมรมผู้สูงอายุ ตอนนี้มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการดำเนิน

ก่อตั้งชมรมที่เป็นรูปธรรม ยังไม่ชัดเจนพอ 
 
 
 
 
 



นางแซงซีเยาะ  วาโซะ ผอ.รพ.สต.ปล่องหอย ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
การดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุของตำบลปล่องหอย แต่ก่อนมีการก่อตั้งชัดเจนหลังจากท่ีประธานมี

อาการป่วยคณะกรรมการบางคนเสียชีวิต การดำเนินกิจกรรมเรื่องห่างหายไป ปีนี้ปีงบประมาณ  2568ได้ขอ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือทำกิจกรรมและรื้อฟ้ืนชมรมใหม่อีกครั้ง ปีนี้จะดำเนินการอีกครั้ง
เรื่องกองทุน LTC  นั้นแนวทางของตำบลปล่องหอยยังคงเหมือนเดิม 

 
นางสัลมา ชูอ่อน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 

  ตำบลตะโละดือรามัน ที่ผ่านมามีการดำเนินการอย่างชัดเจน ฝากให้ทีมงานมีการติดตามผลการ
ดำเนินงานฝากติดตาม ส่วนของตำบลกะรุบี ตอนนี้ท่านประธานไม่มีเวลาเลยทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่องต้องมี
การจัดหาประธานใหม่เพ่ือดำเนินการต่อไป 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.4 ทบทวนระบบการรักษา 
นางซารีตา  นิเงาะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
การทบทวนการรักษาที่จะนำผู้ป่วยมาเจาะเลือดที่โรงพยาบาลนั้น ทางทีมยังไม่ได้ประชุม ต้อง

นำประเด็นนี้เข้าที่ประชุม PCT อีกครั้งเพ่ือหาข้อตกลง ได้ข้อสรุปจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.5 การคัดกรองผู้ป่วย HT/DM ที่มารับบริการโรงพยาบาลกะพ้อ แยกเป็นราย รพ.สต. 
นางซารีตา  นิเงาะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
 

1 ต.ค. 67-31 ต.ค. 67 GAP DM GAP HT 
รพสต บาโงยือแบ็ง 22 2 
รพสต ตะโละดือรามัน / โตะแน 23 24 
รพสต ปล่องหอย ม.2 55 9 
รพสต บ้านปล่องหอย ม5 41 35 
PCU 74 30 
รพสต อุแตบือราแง 24 21 

รวม 239 121 
- ยอดผู้ป่วยDM 627คนคัดกรอง239คนคิดเป็น38.1% 
- ยอดผู้ป่วยHT 1821คนคัดกรอง 121คนคิดเป็น 6.6%  

ทางทีม NCD ต้องมีการวางแผนใหม่ในการดำเนินการอีกครั้ง 
 
 
 
 
 



นางสัลมา ชูอ่อน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
จำนวน 239 คน ต้องบันทึกข้อมูล TB เพราะหลังจากท่ีผู้ป่วยมารับบริการผู้รับผิดชอบงาน 

NCD จะแจ้งรายชื่อหรือส่งข้อมูลที่ผ่านการเจาะเลือดในไลน์ NCD ได้เลยประชาชนทั่วไปได้ดำเนินการเดือน ต.ค.
ที่ผ่านแล้วทางเจ้าหน้าได้ลงตามหมู่บ้าน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
6.1  คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ 

นางสัลมา ชูอ่อน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
 ตอนนี้มีหนังสือในการดำเนินการปีงบประมาณ  2568 ต้องดูว่าทางสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดปัตตานี มีแผนที่จะถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ เพราะปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการไตรมาส 3 แล้ว 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
  

6.2 คณะกรรมการ Smart Kids 
นางสาวโซเฟีย  หะแว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 

 ตําบล มหัศจรรย์ 1000 วัน plus สู่ 2500 ทางจังหวัดให้มีการประเมินตนเอง ทั้ง 4 
องค์ประกอบ ทุกตำบล หมวดที่ 2 คือ การดำเนินงานด้าน ANC และ หมวดที่ 3 การดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขอให้ทุก รพ.สต.ดำเนินการประเมินตนเองภายในเดือน พฤศจิกายน  2567 และเดือน ธันวาคม 2567 ให้
มีการแต่งตั้งคำสั่งในการติดตามแต่ละพ้ืนที่จะทำเป็นแต่ละองค์ประกอบเพ่ือลงแต่ละตำบลเพ่ือส่งให้จังหวัดต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
6.3 คณะกรรมการ Smart Mopping 
 

มติที่ประชุม  นำเสนอประชุมครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



6.4 คณะกรรมการ Smart Primary Care 
นางสัลมา ชูอ่อน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
ตอนนี้ทางจังหวัดมีหนังสือในการสนับสนุนให้กับ รพ.สต.เรื่องเวชภัณฑ์ เรื่องยา ดังนี้ 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

- เรื่องหน่วยจ่ายกลางเครื่องมือประเภทที่เสียไม่สามารถใช้งานได้ ให้ตั้งแผนเพ่ือเสนอปีหน้า ให้ 
แต่ละ รพ.สต. นับจำนวนอุปกรณ์ว่ามีจำนวนครบหรือไม่กับรายการที่ส่งไป หากไม่ครบให้รตั้งแผนได้ 

- ขยะติดเชื้อยังคงเหมือนเดิม ให้ทุก รพ.สต. นำขยะมาที่โรงพยาบาลกะพ้อ 
  มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 



 
6.5 คณะกรรมการ Smart Service  

นางซารีตา  นิเงาะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
 จากเดิม 2  โรค ตอนนี้มีเพ่ิมเป็น  3  โรค ทีม MCH ต้องไปดู จากสายบุรี ของเรามี 

Telemedicine แล้วของเราพร้อมใช้งานแล้วจากเดิมมีระบบไลน์ ของ LR แล้ว คงตามเรื่องของจังหวัดอีกครั้ง
ตอนนี้แผน DM ของเราจะทำของเจ้าหน้าที่ก่อน 2-3 คน ให้สำเร็จก่อน เราจะมีการจ่ายยา มะระเค็ปซูล ให้
แพทย์แผนไทยเป็นคนจ่ายยาให้ รพ.สต. ต้องส่งคนไข้เพื่อให้ รพ. จ่ายยา การเยี่ยมบ้านอุปกรณ์ รพ.สต. เบิกจาก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องจิตเวชในโปรแกรม เมื่อของเขายังไม่เปิดใช้ในโปรแกรมของเราเปิดใช้แล้ว ของยา
เสพติด ต้องไปอบรมก่อนให้นอนรักษาที่บ้าน 20 วัน หลังจากนั้น ไปรักษาท่ีบบ้านต่อ 

 
นายอภิศักดิ์  บินอะฮ์มัด   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลกะพ้อ ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
 คนไข้ Asthma ที่มีอาการกำเริงเกิดจากการกังวล ภาวะเครียดต้องมีการคัดกรองด้วย เพราะ

บางรายที่มาพ่นยาหลาย ๆ ครั้งอาจจะมีสามเหตุจากความเครียด 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

6.5 คณะกรรมการ Smart Organization  
ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  นางสาวเจะรอฮานา เจะนุ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบ ดังนี้ 
  มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ 3 เรื่อง 
 1.รายการงบค่าเสื่อมของปีที่แล้ว ตอนนี้อยู่ในช่วงของการดำเนินการอยู่ส่งไปยังสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด 10 กว่าครั้งตอนนี้กำลังแก้ไขเอกสารต้องแก้ไข ทุกรายการที่ซื้อจะเป็นของ รพ.สต. หลังจากนั้นหากมี
ชำรุด ทาง รพ.สต. ต้องดำเนินการซ่อมเองทุกอย่าง 
 2.งบค่าเสื่อมเราได้ 1,031,486.49 บาท ถ้าจะให้มานั่งคุยกัน นั้นคงไม่ทันให้นัดวันที่ประชุมกัน รพ. 
กับ รพ.สต. ว่าวันไหนดี ให้เน้นการใช้งานมากกว่า มาเรียงลำดับความสำคัญ 
 3.เงื่อนไขงบค่าเสื่อม โดยเกิดจากการทักท่วงมาจากวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 - ซ่อมบ้านพัก 
 - ก่อสร้างอาคารที่พัก 
 - ปรับปรุงรั่ว รพ./รพ.สต. 
 
 
 
 
 
 



 
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 - จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 - จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
มติที่ประชุม นัดประชุมวันที่ 15  พฤศจิกายน  2567 ของ รพ.สต. และวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 
ประชุมร่วมกัน รพ. กับ รพ.สต. เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีจันทร์กะพ้อ โรงพยาบาลกะพ้อ  
 
ปิดการประชุมเวลา 15.49 นาที 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

นางสัลมา  ชูอ่อน นางบาฮีย๊ะ  มือดะ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รองประธานสาธารณสุขส่วนหน้าอำเภอกะพ้อ 

ผู้จดรายงานการประชุม ผู้รับรองรายงานการประชุม 

นายอภิศักดิ์  บินอะฮ์มัด 
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 


